

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๖๐๕/ว ๒๕๖๐



กระทรวงมหาดไทย
ถนนอัษฎางค์ กทม. ๑๐๒๐๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ กรณีได้รับขยายวงเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19))

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๖๐๕/๗๐๒๘
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๒.๔/๑๙๙๐๐
ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยกระทรวงมหาดไทยเสนอเรื่องไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ในประเทศไทย เป็นสถานการณ์อันกระทบต่อความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชน ซึ่งต้องใช้มาตรการเข้มงวดและเร่งด่วนเพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง และยังคงมีสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรัฐบาลประกาศให้การบริหารจัดการสถานการณ์ดังกล่าว เป็นวาระแห่งชาติ โดยจะต้องบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกภาคส่วนอย่างเป็นระบบ ดังนั้น เพื่อให้การป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดังกล่าวเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทัวถึง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ ให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ได้รับการขยายวงเงินจากกรมบัญชีกลาง เป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในการดูแลด้านการดำรงชีพของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าว ได้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

บัดนี้ ได้รับแจ้งผลการพิจารณาจากกรมบัญชีกลางว่า เพื่อให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และจังหวัดสามารถป้องกันและยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นแก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทัวถึง และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล จึงอนุมัติให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สามารถใช้จ่ายเงินทดรองราชการในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ที่ได้รับการขยายวงเงินจากกรมบัญชีกลางเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

ทุกประเภท

ทุกประเภทที่ได้รับมอบหมายหรือได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงานป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติ ค่าใช้จ่ายในการดูแล
ด้านการดำรงชีพของผู้ได้รับผลกระทบ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติดังกล่าว
ได้เป็นกรณีพิเศษ ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เป็นต้นไป ตามที่ขอทำความตกลง รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย พรหมเลิศ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
กองช่วยเหลือผู้ประสบภัย
โทรศัพท์ ๐ ๒๖๓๗ ๓๕๐๙
โทรสาร ๐ ๒๒๔๑ ๗๔๙๓